
Skólanefndarfundur 14.12. 2017 
 
Mættir: Íris Róbertsdóttir, Helga Björk Ólafsdóttir, Guðjón Örn Sigtryggsson, Gunnar 
Friðfinnsson, ,Trausti Hjaltason, Rósa Hrönn Ögmundsdóttir,  Helga Kristín Kolbeins 
Skólameistari bauð fundarmenn velkomna og stjórnaði fundi. 
 

1. Uppgjör haustannar 2017. Skólameistari gerði grein fyrir starfinu á haustönn og þeim árangri 
sem skólinn hefur náð í baráttunni við brottfallið en það mældist miðað við brothvarf skv. 
áfangaskrám 3,3%. Nefndarmenn lögðu áherslu á mikilvægi þess að brotthvarf væri metið á 
sama hátt á milli skóla þannig að samanburður væri raunhæfur. En það eru margar leiðir til 
að reikna brotthvarf.  
 

2. Vorönn 2018. Skólameistari lagði fram dagatal vorannar 2018 og helstu áhersluatriði í 
skólastarfinu og svaraði spurningum . 
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